

# 'ทวิ'สร้างความเข้าใจสู่แรงงาน

## ● 'สรพงศ์'ดันร่างไทยสู่สากล

## ● เจาะภารกิจ 2 อธิบดี ทย.-ขร.

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยหลังร่วมประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. ที่ผ่านมามีมติเห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ 2 รายซึ่งผ่านการพิจารณาสรรหาได้แก่ นายทวิ เกษิสำอาง รองอธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมท่าอากาศยาน (ทย.) และนายสรพงศ์ ไพฑูริย์พงษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง(ขร.) ดำรงตำแหน่ง อธิบดีขร. ทั้งนี้ตั้งแต่ทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าฯ

นายทวิ ว่าที่ อธิบดี ทย. กล่าวว่า ข้าราชการไม่ว่าใครหากมีความก้าวหน้าได้เลื่อนตำแหน่งทุกคนก็ต้องตั้งใจส่วนงานแรกที่จะลงไปดำเนินการนั้น ขอให้ได้รับการโปรดเกล้าฯ และหารือกับผู้บริหาร ทย. ก่อนเพื่อรับทราบถึงสภาพการทำงาน รวมถึงปัญหาต่าง ๆ ว่ามีเรื่องใดบ้างที่ต้องเร่งแก้ไขให้เร็วที่สุด เบื้องต้นพอทราบปัญหาบ้างแต่อยากได้รับการยืนยันอีกครั้ง ทั้งนี้ยืนยันว่าพร้อมทำงานเป็นข้าราชการไม่ว่าจะมาจากที่ไหน เมื่อได้รับความไว้วางใจให้มาทำงานในส่วนไหนก็ต้องทำงานได้ทุกอย่าง

นายทวิ กล่าวต่อว่ายอมรับว่าคงมีบ้างที่ใครอาจจะไม่ถูกใจ เพราะไม่ว่าจะกรมไหนก็ไม่มีใครพร้อมใจ 100% อยู่แล้ว ยังยืนยันว่าเมื่อได้เข้าไปทำงานที่ ทย. คงต้องปรับความเข้าใจอยากให้ทุกคนใน ทย. มองว่า เราต้องมาร่วมกันทำงาน เดินไปด้วยกันเป็นทีมเพื่อประโยชน์ของ ทย. ประชาชน และประเทศชาติเวลานี้จึงยังไม่อยากออกตัวแรงอะไรออกไป หากออกตัวแรง คนใน ทย. อาจจะโกรธได้ตั้งใจอยากทำงานให้ราบรื่นกับทุกคน และเข้าไปช่วยเติมเต็มในส่วนที่ขาดหายไป อย่างไรก็ตามระหว่างนี้คงต้องรอดูว่า รมว.คมนาคมจะ



ลงนามในคำสั่งให้ไปรักษาราชการแทนในตำแหน่งอธิบดี ทย.ก่อน หรือให้รอโปรดเกล้าฯเลย

ขณะที่นายสรพงศ์ กล่าวว่า 3 ภารกิจแรกที่ จะดำเนินการคือ 1.ขับเคลื่อนโครงการระบบรางทุกโครงการให้เสร็จตามเป้าหมายที่รัฐบาลและกระทรวงคมนาคมกำหนดไว้ 2.ควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบ ระบบรางให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายมากที่สุด พร้อมกำหนดควบคุมอัตราค่าโดยสารให้เป็นธรรม และ 3.บูรณาการแสวงหาความร่วมมือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งองค์กรวิชาชีพ เพื่อยกระดับมาตรฐานรางไทยสู่สากลและพัฒนาอุตสาหกรรมรางของไทยให้เกิดการผลิตในประเทศและสามารถแข่งขันในตลาดโลกโดยส่งออกอุปกรณ์ทางรางไปต่างประเทศด้วยเชื่อมั่นในศักยภาพและมีฝีมือของคนไทย.